



Title :	คนๆ เดียวกับคุณจิ๋วจิ๋ว
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ASTV ๗๐ ชุดสารคดี
Date :	วันอังคารที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖๓ ตอนที่ ๑๖

ขณะที่บางกลุ่มก็มีการใช้ฮอร์โมนและ คัลยกรรมเสริมความงาม “อาการรักษาด้วย ฮอร์โมน ก็ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง หน้าตา อ่อนเยาว์ ประจวบกับการใช้ โบท็อกซ์ และ ฟิเลอร์ ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก สามารถลดริ้วรอยยกหน้าให้ตึง รวมทั้งการ

เติมเต็มในคนใช้หน้าตอบเพราะที่อายุสูงขึ้น หน้าจะตอบเพราะไขมันจะถูกดูดซึมหายไป เราก็จะต้องใช้ฟิลเลอร์เข้ามาช่วยให้หน้าตาดูมี วอลุ่ม มีปริมาณของเนื้อเต่งตึงขึ้น” นพ.ไพศาล ยกตัวอย่าง พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติม

“การฉีดทอกซิน (โบท็อกซ์) คือการฉีด ตัวยาเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อที่เคยหดตัวมันคลาย ตัว ตัวอย่าง เช่น ลดริ้วรอยต่างๆ บนหน้า ใน วันนี้นอกทอกซินยังเป็นการฉีดที่เป็นมาตรฐานการ ลดริ้วรอย ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าผาก ริ้วรอยที่หน้าผาก ขมวดคิ้ว ไปจนถึงการปรับรูปหน้าให้เป็นรูป

ตัววี ส่วนการฉีดฟิลเลอร์บริเวณไหนที่มีการ ตอบหรือหายไป เช่น แก้มตอบ ขมับตอบ หรือ มีร่องแก้มตอบ เราก็จะใช้ฟิลเลอร์เติมเข้าไป ซึ่งในวันนี้ก็มีการอนุญาตให้ใช้ฟิลเลอร์โดย อย. ก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิด”

ซึ่งในส่วนของการศัลยกรรมที่มีส่วนช่วย ในการชะลอวัยอีกอย่างหนึ่งคือ การดูดไขมัน “ส่วนในเรื่องของศาสตร์การดูดไขมัน บริเวณ ที่ตรงไหนมีไขมันมากก็สามารถดูดเอาไขมัน ตรงนั้นออกไป รวมไปถึงการกระชับผิว ตรง ไทรมีไขมันส่วนเกินก็สามารถดูดออกได้ตรง นั้นครับ หรือในบางรายหน้ามีไขมันผิวหนึ่ง เยอะ ก็จะเข้ากระบวนการยกหน้าด้วยเครื่อง มือ หรือกระบวนการผ่าตัด”

สวยแซง..ตามสูตรนางงาม

กลับมาที่ประเด็นใบหน้าอ่อนกว่าวัยของ **อาภัสรา หงสกุล** นางงามจักรวาล ในวัย 67 ปี หลังภาพของเธอแชร์ว่อนเน็ตก็มีการลือกันว่า ไปรับการฉีดสเต็มเซลล์ ซึ่งเจ้าตัวเองยังไม่ได้ ออกมายืนยันถึงข้อเท็จจริงในส่วนนี้

สาลินี ปันยารชุน นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Salinee Panyarachun โดยตั้งข้อสังเกตว่า ความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของนางงาม จักรวาล วัย 67 ปี ที่สวยดังสาววัยแรกแย้ม เป็นผลมาจากการฉีดสเต็มเซลล์ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ประเทศอเมริกา

ทีมข่าว ASTVผู้จัดการ Live ต่อสาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง สาลินี ในประเด็น ‘ที่มีการโพสต์ในโซเชียลฯ ได้รับคำตอบว่าเนื้อหา เหล่านั้นเป็นการตั้งสมมติฐานด้วยสายตา เพราะ ความที่ตนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์มา นานจึงเชื่อมั่นว่าผิวหน้าที่เปลี่ยนแปลงดูอ่อน เยาว์ของนางงามท่านนี้เป็นผลมาจากการฉีด สเต็มเซลล์แบบพันธุ

“พิจารณาด้วยตาเปล่า คิดว่าเป็นกรณี หลักร” สาลินี ระบุชัดว่าเจ้าของใบหน้าอ่อนวัย ที่ปรากฏวอนโซเชี่ยลฯ เข้ารับการฉีดสเต็ม เซลล์อย่างแน่นอน ซึ่งตัวจริงแม้ไม่มีรูปภาพ อดิตกับปัจจุบันเปรียบเทียบเธอยืนยันเสียงแข็ง ว่า อาภัสรา นั้นเป็นต้นแบบของนางงามที่สวยงาม สะพรั่งดูแล้วตัวเองตลอดมา

“ส่วนตัวเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสเต็ม เซลล์มานานแล้ว เพราะเรารู้ว่าสเต็มเซลล์คือ ทางออกของศตวรรษที่ 21 เลย สามารถเอา สเต็มเซลล์มาบำบัดได้ แต่ก่อนที่บำบัดได้ต้อง ไปตรวจก่อนว่าเราไม่มีเชื้อมะเร็งใดๆ ทั้งสิ้น เราต้องรับผิดชอบตัวเอง ในอเมริกาเขาใช้กัน ตั้งนานแล้ว” เธอ กล่าว

พร้อมยืนยันกรานว่า ดาราฮอลลีวูดใช้กัน ตั้งนานแล้ว เช่นเดียวกัน ดาราระดับท็อปใน ไทยรวมถึงกลุ่มเซเลบต่างก็เลือกฉีดสเต็มเซลล์ เพื่อคงความสวยความหล่อดูหนุ่มสาวสอง

พันปีเอาไว้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องสเต็มเซลล์ที่ สาลินี กล่าวมานั้นค่อนข้างย้อนแย้งกับทาง นพ.ไพศาล ที่ให้ความรู้ว่า

“ส่วนในเรื่องของสเต็มเซลล์ ศาสตร์นี้ ยังอยู่ในช่วงทดลองหรือวิจัย ยังไม่มีการนำมา ใช้ในการแพทย์อย่างเป็นทางการ”

พร้อมยืนยัน “ในเรื่องการใช้สเต็มเซลล์ เข้ามาฉีดหน้าเพื่อทำให้หน้าฟื้นฟูอ่อนกว่า วัย หรือในการยกกระชับหน้า ยังไม่มีผล การศึกษาทางการแพทย์ที่ออกมาชัดเจน”

ซึ่งสเต็มเซลล์ที่ถูกนำมาใช้นั้นมีอยู่ 2 ประเภท 1. สเต็มเซลล์จากสัตว์ 2. สเต็มเซลล์ จากมนุษย์ แนน่อนว่ามีการนำนวัตกรรมของ สเต็มเซลล์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่งผลให้ คนใช้ตกเป็นผู้เสียหายจากการรักษาและมีการ ร้องเรียนต่อทางแพทยสภาอย่างต่อเนื่อง

“การฉีดสเต็มเซลล์ยังไม่ผ่านการตรวจ สอบโดยแพทยสภา ฉะนั้น การฉีดจึงไม่น่าจะ ถูกต้อง ทั้งทางแพทยสภาและทางองค์การ อาหารและยา (อย.)”

นพ.ไพศาล กล่าวว่ ประเด็นสำคัญเรา ต้องรู้ว่าสเต็มเซลล์ที่ถูกฉีดเข้าไปจะไปเปลี่ยน อะไรบ้าง มันก็ต้องต้องเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่สร้าง คอลลาเจน เปลี่ยนเป็นเซลล์ที่เกิดการแข็งแรง ต่อผิว ในวันที่สเต็มเซลล์ทั้งหมดที่ฉีดเข้าไป เรายังไม่มีความชัดเจนว่าสเต็มเซลล์ตัวนี้เปลี่ยนไป เป็นเซลล์ชนิดนี้เซลล์ชนิดนั้นอย่างชัดเจน และ มันคือปัญหาที่วงการแพทย์กลัวกัน บางครั้ง สเต็มเซลล์ที่เราฉีดเข้าไปแล้วก็อาจเป็นตัว